



ประกาศมูลนิธิการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา
ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๙ (ค.ศ. ๒๐๒๖) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ตามที่มีประกาศมูลนิธิการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๙ (ค.ศ. ๒๐๒๖) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกาศมูลนิธิการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๙ เรื่อง ปรับแผนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงฯ ประกาศ มูลนิธิการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพื่อรับทุนการศึกษา ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงฯ และประกาศมูลนิธิการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัย ซีอานเจียวทงฯ มาตามลำดับ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัคร และประมวลผลการประเมินความเหมาะสมของบุคคล เพื่อรับทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ระดับปริญญาโท จำนวน ๓ คน

๑. นายชยาทิตย์ ปันศิริ
๒. นายณัฐภูมิ ประพฤติธรรม
๓. นายนพรุจ อนันต์วรณิชย์

ผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง จำนวน ๑ คน

๑. นายวุฒิกร ต่อประเสริฐกุล

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนข้างต้น รายงานตัวเพื่อยืนยันการรับทุนกับมูลนิธิการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านระบบออนไลน์ **ในวันจันทร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.** ทาง <https://us02web.zoom.us/j/4763204392?pwd=WjV3Y2RjVk1zRXlOZDErWEFLQmJMZz09> (Meeting ID: 476 320 4392, Passcode: 068699) และกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มยืนยัน การรับทุนการศึกษาในเอกสารแนบท้าย แล้วส่งให้มูลนิธิฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ scholarship@princess-it.org ภายในวันจันทร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๒.๐๐ น.

หากผู้มีสิทธิได้รับทุนไม่รายงานตัวและไม่ส่งแบบฟอร์มยืนยันการรับทุนตามกำหนดดังกล่าว โดยมีได้แจ้งให้มูลนิธิ เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทราบ จะถือว่าสละสิทธิ์ การรับทุนในครั้งนี้ และมูลนิธิฯ จะดำเนินการแจ้งผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง เพื่อยืนยันการรับทุนต่อไป

เมื่อมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับแบบยืนยันการรับทุนฯ จากผู้มีสิทธิรับทุนแล้ว มูลนิธิฯ จะส่งรายชื่อผู้ที่ยืนยันการรับทุนฯ ให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อทางมหาวิทยาลัยจะได้จัดส่งให้แก่สภาทุนการศึกษาจีน (China Scholarship Council: CSC) เพื่อให้ความเห็นชอบในขั้นสุดท้าย

อนึ่ง มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้มีสิทธิได้รับทุน หากเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

๑. ผู้มีสิทธิได้รับทุนไม่สามารถดำเนินการสมัครเข้าศึกษาตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๒. หากคณะกรรมการตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้มีสิทธิได้รับทุนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดในประกาศรับทุน
๓. ผู้มีสิทธิได้รับทุนหลีกเลี่ยงและละเลย การรายงานตัวหรือปฏิบัติตามที่มีมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนด
๔. ผู้มีสิทธิได้รับทุนหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงกำหนดการเดินทางไปศึกษาต่อ เมื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตอบรับแล้ว
๕. ผู้มีสิทธิได้รับทุนไม่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ/หรือ ไม่ได้รับการตอบรับให้เป็นผู้รับทุนการศึกษาจากสภาทุนการศึกษาจีน (China Scholarship Council: CSC)

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙



(ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ชัยพงษ์)

กรรมการและเลขาธิการ

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี